



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 CT/TC-KT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

V/v Giải trình ý kiến ngoại trừ  
của Kiểm toán BCTC năm 2022

(Công ty Mẹ - Hợp nhất)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Ngày 27/03/2023, Chi nhánh Công ty cổ phần TNHH Kiểm toán và Tư vấn A và C tại Hà Nội phát hành Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần SDP ( Công ty Mẹ và Hợp nhất - MCK: SDP) trong đó có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán. Công ty cổ phần SDP xin được giải trình như sau:

Trong quá trình thực hiện kiểm toán Công ty cổ phần SDP đã nêu rõ với Đơn vị kiểm toán về tình trạng ký đối chiếu, xác nhận công nợ với các khoản công nợ phải thu và các khoản công nợ phải trả tại thời điểm ngày 01/01/2022 và ngày 31/12/2022 với tỷ lệ ký đối chiếu, xác nhận công nợ còn thấp, nguyên nhân chính của tình trạng này chủ yếu do hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các Doanh nghiệp là đối tác khách hàng của Công ty SDP cũng như SDP trong một vài năm trở lại đây gặp rất nhiều khó khăn, một số đối tác gần như tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chờ giải thể hoặc phá sản ...

Vì khó khăn nên các đối tác khách hàng không ký đối chiếu hoặc kéo dài việc ký đối chiếu, xác nhận nợ và chây ì trong thanh toán công nợ nên việc ký xác nhận công nợ phải thu giảm so với đầu kỳ và Đơn vị kiểm toán yêu cầu trích dự phòng bổ sung công nợ phải thu làm tăng thêm lỗ trong năm.

Bản thân Công ty SDP gặp rất nhiều khó khăn từ các Dự án đã thi công dẫn tới tình trạng rất khó khăn trong sản xuất, trong tìm kiếm công việc mới, khó khăn trong thu vốn, trong quan hệ với các tổ chức tín dụng ..., một số khách hàng nắm rõ Công ty SDP đang gặp nhiều khó khăn về tài chính nên không gửi đối chiếu, xác nhận nợ phải thu tới Công ty SDP để ký đối chiếu, xác nhận nợ và cũng không ký gửi Đơn vị Kiểm toán nên việc ký xác nhận công nợ phải trả giảm so với đầu kỳ.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần SDP về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần SDP.

Trân trọng!

Nơi nhận: *V*

- Như trên;
- Lưu TCKT, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Trường Tâm*